

Số: /TB-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022**

Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Sở, có Phó Giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; tham dự tại điểm cầu các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và toàn thể công chức của ngành ở cấp huyện và cấp xã. Sau khi nghe các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu dự Hội nghị. Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến các hoạt động của ngành, mặc dù vậy, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nên đã thực hiện đầy đủ, toàn diện những nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Bước vào năm 2022, dự báo tình hình có những thuận lợi, khó khăn đan xen, ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 để lại sẽ tác động không nhỏ đến các hoạt động của ngành, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cần phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều hơn nữa, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Tỉnh xuống cấp xã cần phải nỗ lực, phấn đấu, phát huy trí tuệ, năng lực để thực hiện, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1.** Trước mắt tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nhâm Dần sắp tới; triển khai thực hiện việc hỗ trợ tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm mọi người đều được vui xuân đón Tết.

**2.** Tập trung thực hiện sớm hoàn thành các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng người, đúng chế độ chính sách theo quy định, trong đó chú trọng giải quyết hồ sơ hỗ trợ cho người điều trị Covid-19 (F0), người phải cách ly y tế (F1) để phòng chống dịch và những hồ sơ tồn đọng khác theo chính sách.

**3.** Sớm triển khai, thực hiện đầy đủ, đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, công việc của ngành theo chức năng được giao của từng cấp mà cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với đơn vị, điều kiện, thời gian thực hiện, trong đó cần tập trung các nhiệm vụ sau:

a) Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động; chú trọng, quan tâm các lao động về quê phòng chống dịch vừa qua, tìm kiếm mở rộng thị trường lao động để đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc vận động người lao động và người sử dụng lao động chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, nhất là việc tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

b) Cũng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

c) Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng mới ban hành, rà soát, thẩm định, công nhận người có công với cách mạng bảo đảm đúng, đầy đủ theo quy định. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công và gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, nhằm thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

d) Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn, rà soát, lập hồ sơ trợ giúp cho các đối tượng thuộc diện hưởng trợ giúp tại cộng đồng bảo đảm đầy đủ. Triển khai thực hiện tốt các phòng trào phòng, chống ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy trở về địa phương.

đ) Triển khai thực hiện các Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được ban hành, đặc biệt quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mồ côi cha, mẹ chết do dịch bệnh Covid-19, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tuyên truyền, tư vấn, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước, ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em. Lồng ghép các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các hoạt động chính trị xã hội, nhằm từng bước nâng tầm vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội.

**4.** Nghiêm túc thực hiện các chính sách, chế độ theo từng đối tượng do ngành quản lý và phục vụ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong từng đơn vị.

**5.** Nâng cao trách nhiệm, vị trí của từng công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, thường xuyên, liên tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, công việc được giao, phát huy năng lực, trí tuệ, sáng tạo tham mưu thực hiện hoàn thành

tốt các công việc, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

**6.** Kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã cam kết với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thông báo đến các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- UBND Tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Phòng Lao động-TBXH các huyện, TP;
- Lưu: VT, TH Sở.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Việt Công**